

ที่ IDR011/2013

วันที่: 20 มิถุนายน 2556

เรื่อง:ชี้แจงเกี่ยวกับวันที่บริษัทคาดว่าจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทสยามเม็ค โคร จำกัด (มหาชน) (“**Makro**”) ต่อผู้ถือหุ้นของ Makro

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ได้เปิดเผยข้อมูลในเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นใน Makro และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Makro (“**คำเสนอซื้อหลักทรัพย์**”) ว่า บริษัทจะเริ่มดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน (“**สัญญาซื้อขายหุ้น**”) และเงื่อนไขที่ได้เปิดเผยสำเร็จครบถ้วน และมีการซื้อขายหุ้นเกิดขึ้นแล้ว ในการนี้บริษัทได้มีการส่งเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Makro ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บริษัทขอเรียนชี้แจงเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวันที่บริษัทคาดว่าจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Makro ดังนี้

1. เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญตามที่เปิดเผยในเอกสารที่เกี่ยวข้องมี 4 ข้อ และในปัจจุบันเงื่อนไขข้อที่ 1-3 ได้สำเร็จครบถ้วนแล้วยังเหลือแต่เพียงเงื่อนไขข้อที่ 4 ที่กำหนดให้บริษัทจะต้องได้รับการยืนยันการให้เงินทุนจากสถาบันการเงินในจำนวนที่เพียงพอต่อการเข้าซื้อหุ้น ที่ยังไม่สำเร็จครบถ้วน
2. ในขณะที่บริษัทคาดว่าจะบริษัทจะได้รับการยืนยันการให้เงินทุนจากสถาบันการเงินในจำนวนที่เพียงพอตามเงื่อนไขข้อ 4 ข้างต้นประมาณวันที่ 26 มิถุนายน 2556 และบริษัทคาดว่าในวันดังกล่าวนี้ บริษัทจะได้หุ้นตามสัญญาซื้อขายหุ้นด้วย
3. หากเงื่อนไขบังคับก่อนทั้ง 4 ข้อสำเร็จครบถ้วน และบริษัทได้มาซึ่งหุ้นมาในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 จนทำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของ Makro เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดซึ่งกำหนดบริษัทต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด บริษัทก็จะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Makro กับผู้ถือหุ้นรายอื่นภายในวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ หากภายหลังการดำเนินการหรือระยะเวลาที่บริษัทคาดไว้ตามที่กล่าวข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิดา)

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ